



ข่าวประชาสัมพันธ์

19 มกราคม 2559

เชฟรอน จับมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัด ‘วันเด็ก 59’
เปิดโลกวิทยาศาสตร์ภายใต้แนวคิด “Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต”



กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติจัดขึ้นทุกปีในวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม ซึ่งในปีตรงกับวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 หลายหน่วยงานได้มีการจัดกิจกรรมวันเด็กเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็กและเยาวชน เปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้เรียนรู้และแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย

ที่จังหวัดสงขลา ถึงแม้จะมีการจัดกิจกรรมวันเด็กในหลายหน่วยงานและหลายพื้นที่ แต่นางขวัญชีวา คงเจริญ ชาวอำเภอเมืองสงขลา เลือกว่าจะพาลูกทั้งสองคนมาร่วมกิจกรรมงานวันเด็กที่มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย เลือกว่าลูกมาที่นี่เป็นที่แรก เพราะได้รับข่าวว่า

ประชาสัมพันธว่ามีจัดงานวันเด็กที่นี่ มีหัวข้อน่าสนใจที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เพราะส่วนตัวให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่นำเรียนรู้สำหรับเด็ก กิจกรรมมีประโยชน์และสนุกด้วย และที่นี่ก็มีกิจกรรมประเภทนั้น มีโอกาสจึงพาลูกมาที่นี่ก่อน”

กิจกรรม“วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559” ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์ จัดขึ้นโดยบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับบริษัทร่วมทุน พร้อมด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นงานวันเด็กที่จัดขึ้นเพื่อเปิดโลกการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ภายใต้แนวคิด “Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ” ส่งเสริมให้เยาวชนมีทัศนคติที่ดีในการเรียนวิทยาศาสตร์และรักในการเรียนรู้ โดยกิจกรรมภายในงานจะเน้นความเชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์กับชีวิตประจำวัน และทำให้การเรียนวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องสนุก



นางหทัยรัตน์ อติชาติ ผู้จัดการฝ่ายนโยบายด้านรัฐกิจและกิจการสัมพันธ์ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด กล่าวว่า “ปีนี้เป็นปีที่ 3 ที่ทางเชฟรอนได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งเชฟรอนรู้สึกยินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กๆ และครอบครัวของพี่น้องชาวสงขลาตลอดมา กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในครั้งนี้ ได้นำแนวคิดมาจากโครงการหลักในปีของเชฟรอน ซึ่งก็คือ โครงการ “Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” ที่มุ่งพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยในการเรียนรู้ในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ พร้อมเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ให้เยาวชนรู้จัก คิด วิเคราะห์ ตั้งคำถาม แก้ปัญหาและมีความคิดสร้างสรรค์ เพราะเยาวชนจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยในอนาคตอย่างแท้จริง”

ด้านเด็กหญิงกัญญากัด แซ่เฮ่า อายุ 9 ปี ซึ่งเป็นลูกสาวของคุณขวัญชิวา บอกความรู้สึกหลังได้ร่วมกิจกรรมและบูธต่างๆ ว่า รู้สึก“ตื่นเต้นและสนุกมาก โดยมีพี่ คอยให้คำแนะนำวิธีเล่นเกมต่างๆ รวมถึงบอกเล่าถึงหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องของแต่ละเกมสแบบเข้าใจง่าย รู้สึกว่านอกจากได้ของรางวัลแล้ว วันนี้หนูได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะ”

ในส่วนของเด็กชายทรงพล กันไพเราะ อายุ 9 ขวบ ที่วันนี้มาร่วมกิจกรรมกับผู้ปกครองและน้องชายอีก 1 คน ต่างรู้สึกดีใจที่ได้รับของรางวัลจากการร่วมเล่นเกมส์ และบอกว่า ผมชวนพ่อกับแม่มาที่นี้ตั้งแต่เช้า เพราะปีที่แล้วผมเคยมา กิจกรรมที่นี้มีหลากหลาย มีของรางวัลเยอะ“ รวมถึงมีพี่ๆ คอยให้ความรู้อย่างสนุกสนานไม่น่าเบื่อ ให้ผมมีโอกาสได้ทดลองเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ด้วยตัวเอง ทำให้รู้สึกชอบและอยากเรียนวิทยาศาสตร์มากขึ้น อีกทั้งวันนี้ได้รับของรางวัลเป็นกระเป๋าเบ้ของทางเซฟรอน ซึ่งสามารถนำไปใช้ใส่หนังสือไปโรงเรียนได้ครับ”

นางหทัยรัตน์ อติชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า “สำหรับกิจกรรมวันเด็กภายใต้แนวคิด “Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” ในปีนี้ จะช่วยให้เยาวชนสามารถทำความเข้าใจเรื่องราวด้านวิทยาศาสตร์ได้ง่ายขึ้น โดยเด็กๆ ที่มาร่วมงานจะได้รับความรู้และความสนุกสนานจากหลากหลายเกมส์ กิจกรรมและการทดลองวิทยาศาสตร์โดยพี่ๆ นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มูลนิธิป้องกันอุบัติเหตุแห่งเอเชีย สถาบันคีนันแห่งเอเชีย และสถาบันวิจัยระบบพลังงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์”



จากการได้ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กที่วันนี้รู้สึกถึงความแตกต่างจากงานวันเด็กที่อื่นๆ อย่างชัดเจน ทั้งในเรื่องของสถานที่จัด ที่กว้าง“ ไม่แออัด รวมถึงกิจกรรมที่จัดขึ้นล้วนเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ ซึ่งช่วยพัฒนาสมองของเด็ก พาถูกมาที่นี้เพราะลูกสนใจวิทยาศาสตร์ ลูกได้เรียนรู้หลักการวิทยาศาสตร์ต่างๆ ได้ทดลองด้วยตนเอง ได้ฝึกทักษะการคิด วิเคราะห์ รวมถึงฝึกสมาธิในการเล่นเกมส์ต่างๆ อยากให้มีกิจกรรมดีๆ แบบนี้ทุกๆ ปี และต่อเนื่อง อาจไม่ใช่วันเด็กก็จัดได้ และเชื่อว่าจะได้รับความสนใจจากเด็กและผู้ปกครองมาเข้าร่วมอย่างแน่นอน ”นางขวัญชีวา กล่าวความรู้สึกในตอนท้าย